

Tin tức**CHỦ TỊCH HĐQT EVN ĐẶNG HOÀNG AN NÊU MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TỚI THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ ĐỂ THÁO GỖ CHO DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC**

Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp Nhà nước vào ngày 14/9, Chủ tịch HĐQT EVN đề nghị cần có cơ chế để hội đồng thành viên các tập đoàn được phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa với tinh thần phân cấp đến đâu, chịu trách nhiệm đến đó. Quy chế nội bộ các tập đoàn cũng cần phải sửa đổi, bổ sung, cần có quy chế bảo vệ cán bộ thực sự làm công tâm, vô tư.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN cũng đã báo cáo về những giải pháp của EVN để bảo đảm cung ứng điện; cân bằng tài chính và thực hiện các kế hoạch đầu tư - xây dựng.

CHỦ TỊCH HĐQT EVN LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA VÀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính từ đầu năm đến nay và kế hoạch năm 2023 là nội dung chính của các buổi làm việc.

*** Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia,** Chủ tịch HĐQT EVN yêu cầu tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng; triển khai các dự án hiệu quả, công khai, minh bạch, đặc biệt là những dự án trọng điểm.

Xem chi tiết [tại đây](#).



*** Đối với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội,** lãnh đạo EVN yêu cầu tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng hơn nữa; sắp xếp, ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, chống quá tải; phấn đấu thực hiện tốt hơn kế hoạch EVN giao về chỉ tiêu thực hiện tổn thất điện năng và suất sự cố.

Xem chi tiết [tại đây](#).



EVN, TKV VÀ TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC CƠ BẢN THỐNG NHẤT VỀ NỘI DUNG THỎA THUẬN HỢP TÁC CUNG ỨNG THAN CHO SẢN XUẤT ĐIỆN DÀI HẠN

Là kết quả đạt được sau buổi làm việc ngày 13/9 tại Hà Nội.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là TKV và Tổng công ty Đông Bắc sẽ cung cấp đủ than, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện của EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời tối ưu trong điều hành cung ứng than.

Thỏa thuận cũng là cơ sở để các nhà máy nhiệt điện, các đơn vị thành viên của EVN thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp than cho phát điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đối với một số vướng mắc chi tiết, các bên sẽ tiếp tục tích cực phối hợp để tìm giải pháp hài hòa, tiến tới tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.



TỔNG GIÁM ĐỐC EVN TRẦN ĐÌNH NHÂN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG



Tại buổi kiểm tra công trường vào sáng 18/9, Tổng giám đốc EVN đề nghị Ban QLDA Điện 1 cần đôn đốc, tích cực phối hợp với các bên liên quan để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng; đội ngũ tư vấn cần tiếp tục nâng cao năng lực; các nhà thầu cần tập trung bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị thi công đầy đủ, hiệu quả, đảm bảo kỷ luật, an toàn trên công trường.

Đồng thời, tổ chức giao ban điều độ hằng ngày để kịp thời giải quyết các vướng mắc trên công trường. Tuyệt đối đảm bảo an toàn công trình trong quá trình thi công, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Ngày 13/9 tại Lào Cai, Thành viên HĐQT EVN Nguyễn Đức Cường cùng đoàn công tác của EVN, EVNNPT, EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để bàn giải pháp **tháo gỡ vướng mắc** trong đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh.
- Ngày 12/9, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã kiểm tra công trường và công tác nghiệm thu phục vụ **đóng điện giai đoạn 1** Dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối.

SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Giải pháp** đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Phả Lại 1, Phả Lại 2 là nội dung chính tại các buổi làm việc do Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì vào ngày 12/9.
- 20 tỷ kWh** là tổng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang sau 15 năm vận hành (từ 2018), góp phần quan trọng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- **Trên 24 triệu công tơ điện tử** đã được EVN và các đơn vị thành viên lắp đặt trên cả nước trong giai đoạn 2021 - 2025, tương đương 80,26% tổng số công tơ được lắp đặt trên toàn quốc.

CHUYỂN ĐỔI SỐ

- Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung vào ngày 13/9, Thành viên HĐQT EVN Đinh Thế Phúc đánh giá đơn vị thể hiện tốt **tinh thần tự lực tự chủ** trong triển khai chuyển đổi số. Trong đó, có 31/33 nhiệm vụ chuyển đổi số do EVN giao trong giai đoạn 2021 - 2023 đã được hoàn thành.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Tuần qua, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã có các buổi tiếp và làm việc với **Đại sứ quán Séc** về dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2; đại diện **Công ty Action Strategy Hoa Kỳ** đến trao đổi về các nội dung hợp tác.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- Ngày 15/9, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến **phúng viếng, chia buồn** cùng 2 gia đình có thân nhân không may bị tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tin tham khảo

- Infographic: Bạn có đang sạc pin xe điện đúng cách?... [xem chi tiết](#)
- Chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa: Bản chất dòng tiền âm của EVN là do Nhà nước chủ động điều tiết giá phục vụ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô... [xem chi tiết](#)

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC